

สัญญาณความวุ่นวายในสหรัฐหลังเลือกตั้ง

โดย Min Sen Concept 3 พฤศจิกายน 2563

ยิ่งใกล้การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะวันที่ 3 พฤศจิกายน ในเวลาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการเตรียมการทั้งสองฝ่ายในการเข้าสู่การเป็นประธานาธิบดี โดยทั้งหมดนี้จะต้องได้รับเสียงจากการเลือกตั้งจากแต่ละรัฐรวมแล้วไม่น้อยกว่า 270 เสียง จาก 538 เสียงซึ่งใครได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะ โดยเป็นการนับคะแนนในแต่ละรัฐ และนำผู้แทนทั้งหมดของรัฐนั้นมานับคะแนน การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีหลายอย่างที่แตกต่างจากธรรมเนียมปฏิบัติ หรือประเพณี และการดำเนิน การที่แตกต่างจากที่เคยมี เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากอย่างผิดปกติ ทั่วไปในการเลือกตั้งจะไปใช้สิทธิประมาณ 60 % เศษ แต่จากการเลือกตั้งในสมัยโอบามา มีการใช้สิทธิอย่างมาก และเมื่อมีการใช้สิทธิอย่างมากโอกาสจะเป็นของเดโมแครต และครั้งนี้ก็เช่นกันที่คาดว่าจะมีการใช้สิทธิสูงกว่าปกติ

การเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งเคยมีมาก่อนแล้ว แต่ทิศทางการไปลงคะแนนเสียงล่วงหน้า และการใช้ไปรษณีย์ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยคาดการณ์ว่าจะมีคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 27 % ของผู้มีสิทธิ

การเลือกผู้พิพากษาศาลสูง ทดแทน นางรูธ เบเดอร์ กินส์เบิร์ก ผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐที่เสียชีวิตด้วยวัย 87 ปี จากมะเร็งตับ ซึ่งนางเป็นผู้พิพากษาศาลสูงที่ได้รับการแต่งตั้งโดย

ผู้นำเดโมแครตคนแรกในรอบ 26 ปี และสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ ถูกกีดตันโดยนายทรัมป์เพื่อให้แต่งตั้ง นางเอมี โคนีย์ บาร์เรตต์ มือ 26 ตุลาคม ก่อนการเลือกตั้งเพียง 8 วัน ซึ่งไม่เคยมีการ แต่งตั้งผู้พิพากษาใกล้การเลือกตั้งขนาดนี้มาก่อน โดยทรัมป์ ต้องการให้เอมีร่วมตัดสินหรือพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับการ เลือกตั้ง และต้องการให้เข้าร่วมลงมติยกเลิกกฎหมายประกัน สุขภาพ Obama care ของเดโมแครตในวันที่ 20 พฤศจิกายน นี้

การโทรแสดงความยินดีของผู้สมัครประธานาธิบดี เมื่อรู้ตัวว่า แพ้ จะโทรไปแสดงความยินดีกับคู่แข่ง ซึ่งได้ดำเนินการมา นานพอสมควร แม้ว่าจะมีบางครั้งที่ผู้แพ้ไม่ได้ออกแถลงการณ์ แสดงความพ่ายแพ้ แต่ก็มักจะมีการโทรแสดงความยินดี แต่ ครั้งนี้อาจจะไม่มี การโทรศัพท์ ทั้งนี้เพราะ การเลือกพื้นที่ในการฟังผลการเลือกตั้งในสหรัฐของ ผู้สมัคร โดยจะไปใช้พื้นที่ห้องประชุมโรงแรม ที่มีการรวมตัว ของทีมงานช่วยในการเลือกตั้ง แต่ครั้งนี้ ทรัมป์ ได้ใช้พื้นที่ใน ทำเนียบขาวในการฟังข่าว และยังมีการตั้งรั้วป้องกันหน้า ทำเนียบขาว

การเตรียมทีมทนายความ ในการเตรียมฟ้อง จากการปิดกล่อง ในการนับเสียง โดยเฉพาะเสียงที่จะมาจากไปรษณีย์ ที่อาจจะ มาสาย ซึ่งทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะ เป็น อย่างไร และแต่ละรัฐเองก็มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน โดยจะนับ จากวันที่ส่ง หรือวันที่รับ ฯ

การเตรียมการประท้วงในแต่ละรัฐ เมื่อมีความไม่มั่นใจ หรือเชื่อใจในผลการเลือกตั้ง ที่พยายามจะกล่าวกันมาโดยตลอดก่อนการเลือกตั้งว่า การเลือกตั้งนี้ไม่โปร่งใส มีการทุจริตจากการเลือกตั้งในปี 2016 ผู้สมัครนางฮิลารี คลินตัน ได้เสียงจากการเลือกตั้งสูงถึง 65,853,514 เสียง ซึ่งสูงกว่าทรัมป์ที่ได้รับเสียงเพียง 62,984,828 เสียง ทำให้เธอแพ้ได้เสียงเพียง 227 เสียง และทรัมป์ได้เสียงถึง 304 เสียง และเธอแพ้ในรัฐที่เป็น swing state ได้แก่ อริโซนา ฟลอริดา นิวเจอร์ซีย์ เพนซิลวาเนีย มิชิแกน และวิสคอนซิน โดยแต่ละรัฐมีผู้แทนดังนี้ 11, 29, 15, 20, 16 และ 10 แต่ครั้งนี้ โพลให้คะแนน ไบเดนสูงในรัฐ วิสคอนซิน มิชิแกน เพนซิลวาเนีย แต่ยังมีปัญหาบ้างใน อริโซนา ฟลอริดา และ นิวเจอร์ซีย์

แต่สำหรับปี 2020 รัฐเท็กซัสเองที่เคยเป็นรัฐหลักของรีพับลิกัน ซึ่งมีเสียงถึง 38 เสียง ก็มีน้ำหนักของเสียงตกลง และรัฐที่มีลักษณะของ swing state นั้นกลายเป็นรัฐ ฟลอริดา จอร์เจีย นิวเจอร์ซีย์ โอไฮโอ ไอโอวา และเมน โดยมีผู้แทน 29, 16, 15, 18, 6 และ 4 และในวันนี้คะแนนที่เป็นของทรัมป์ชัดเจนแน่นอนแล้วประมาณ 77 เสียง และคะแนนที่เป็นของไบเดนแน่นอนแล้วคือ 183 เสียง ซึ่งดูเหมือนจะมากกว่า แต่ยังมีอีกหลายรัฐที่มีความผันผวนพอสมควรนอกเหนือจาก 6 รัฐ swing state เช่น เนวาดา ไวโอมิง ที่เคยเป็นฐานเสียงของเดโมแครต ก็ยังมีโอกาสผันแปรได้เช่นกัน

ติดตามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้จาก www.minsencconcept.com